

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๒/จ ๒๑๕



กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดมุกดาหาร ถนนวิจิตรสุการ
มท ๔๙๐๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง กำชับการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร

เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกกองร้อย/นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือสื่อสาร ทั้งโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุคมนาคมประจำสถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ พบว่ามีเครื่องมือสื่อสาร ทั้งโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุคมนาคม ประจำสถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานหลายอำเภอ ทำให้การติดต่อสื่อสารและรายงาน เหตุการณ์สำคัญระหว่างจังหวัดกับอำเภอไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและรายงานเหตุการณ์สำคัญระหว่างจังหวัดกับอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทำการปกครองอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือสื่อสาร ทั้งโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุคมนาคมประจำ สถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ ให้อยู่ในสภาพพร้อมรับ - ส่ง รายงานข่าวสารเหตุการณ์ หากเกิดการชำรุด ขัดข้อง ให้แจ้งศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร) หรือดำเนินการอื่นใดแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมนี้ให้รายงานจังหวัดมุกดาหารทราบในโอกาสเดียวกัน

๒. กำชับพนักงานวิทยุประจำสถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ ปฏิบัติงานรับ - ส่ง ข้อมูลข่าวสาร ตลอดเวลา เพื่อติดต่อสื่อสาร และรายงานเหตุการณ์พร้อมทั้งทดสอบความชัดเจนของสัญญาณวิทยุคมนาคม (ว.๑๖) เวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๐๐ น. ให้เป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการสื่อสาร กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘ และกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสั่งการอย่างสม่ำเสมอ โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงควบคุมดูแลการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทั้งในและนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามวัน เวลา ที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน

๓. เปิดเครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคมประจำสถานีตลอดเวลา หากเกิดความชำรุดเสียหาย ให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว เว้นแต่มีเหตุที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคม เสอาอากาศวิทยุ หรืออาคารสถานที่ อาจปิดเครื่องวิทยุคมนาคมได้ชั่วคราวตามความจำเป็น โดยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าสถานีวิทยุคมนาคม

๔. กำชับและเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ที่ว่าการอำเภอ สับเปลี่ยนกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หากผู้ใดละทิ้งหน้าที่ ให้นายอำเภอพิจารณาโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี

๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (Call Center) และศูนย์วิทยุสื่อสารที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกองเอก

(เอกราช มณีภรณ์)

บก.อส.จ.มท.

ฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๑๐

หน.ฝอ.บก.อส.จ. ปฏิบัติราชการแทน

ผบ.อส.จ.มท.